

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย

Management Guidelines for Phuenthai in Austrian Association

โสภิดา ชาญวิชัย^{1*}
Sophida Chanvichai^{1*}

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตของคนไทยในออสเตรีย ศึกษาสภาพการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย และศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 57 คน ซึ่งได้แก่ บุคลากรในสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย คณะกรรมการสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย คนไทยในออสเตรีย และประชาชนชาวออสเตรียน ชาวต่างชาติที่สมรสหรือมีความเกี่ยวข้องกับคนไทยในออสเตรีย ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และทำการสรุปผลของข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ โดยใช้วิธีการสรุปจากข้อมูลที่ทำ การวิเคราะห์ในลักษณะการพรรณนาข้อมูล

ความสำคัญ : การดำเนินชีวิตของคนไทย สมาคมเพื่อนไทย แนวทางการพัฒนา การบริหาร

Abstract

This research aims to study lifestyles of Thai immigrants in Austria and how they manage their own activities in the association, "Association Phuenthai in Austria," as well as their guidelines of managing their association in Austria. In-dept questionnaires from sampling of 57 individuals to gather information. These samples include personnel from Royal Thai Embassy in Vienna, committees of Association of Pheunthai in Austria, Thai individuals in Austria and Austrian who directly associated with Thais immigrants (spouses and any association) The data collected are analysed and summarised in terms of descriptive analyses.

Keywords : lifestyle of Thai people, Thai Friends Association, development, management

¹ * มหบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน e-mail : Ksophida@hotmail.com
¹ * Student Master(M.P.A) SurindraRajabhat University Muang District, Surin Province
* Corresponding Auuthor e-mail : Ksophida@hotmail.com

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ไทยกับออสเตรียมีความสัมพันธ์ด้านกงสุล ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กงสุล ออสเตรียประจำประเทศไทยคนแรกคือ นาย Alexius Redilch และออสเตรียยังเป็นประเทศแรก ๆ ที่ส่งผู้แทนทางการทูตมาประจำประเทศไทยก่อนหน้าประเทศ ตะวันตกอื่นๆ โดยในปี พ.ศ. 2410 จักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 (Franz Joseph) แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ได้ส่งคณะทูตมาไทย เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทั้งสอง ประเทศได้ทำสนธิสัญญาไมตรีการค้าและการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2412 ต่อมาออสเตรียได้ส่ง ผู้แทนทางการทูตมาประจำประเทศไทยในปี พ.ศ. 2421 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไทยและออสเตรียได้ ตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในระดับ อัครราชทูต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ซึ่งต่อมา ได้ยกสถานะเป็นระดับเอกอัครราชทูตเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยมี พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นเอกอัครราชทูต ไทยคนแรกประจำกรุงเวียนนา สำหรับ เอกอัครราชทูต ไทยประจำกรุงเวียนนาคนก่อน คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และคนปัจจุบันคือ นายอรุณยุทธ ศรีสมมุต เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา Mr.Arthayudh Srisamoot ส่วนเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ พลเอกเอกอัครราชทูต แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย จากบริบทของประเทศ ออสเตรียดังกล่าว ทำให้ผู้คนทั่วโลกอยากเดินทางไป สัมผัสกับประเทศออสเตรีย ไม่ว่าจะไปในฐานะนักเรียน นักศึกษา โดโรเฟนิค Enno Drofenik [1]

ประเทศออสเตรียหรือชื่อทางการ คือ สาธารณรัฐออสเตรีย (อังกฤษ : Republic of Austria ; เยอรมัน : Republik Österreich) เป็นประเทศที่ไม่มีทาง ออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรด ประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออก จรด สโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรด สโลวีเนียและ อิตาลี และทางตะวันตกจรด สวิตเซอร์แลนด์และ

ลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ มีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภาออสเตรียเป็น ประเทศสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 9 รัฐ (states-Bundesländer) รัฐเหล่านี้แบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น เขต (districts-Bezirke) และนคร (cities-Statutarstädte) ซึ่งในเขตแต่ละแห่งยังแบ่งออกเป็น เทศบาล (municipalities-Gemeinden) [2] ชาวออสเตรียนเป็นคนอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบความรุนแรง และความขัดแย้ง รักรธรรมชาติและความสงบ ดัง จะเห็นได้จากผู้ที่เป็นจิตรกรเอก ประติมากรเอก กวีเอก นักดนตรี หรือคีตกวีเอกคนสำคัญของโลก ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรียน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ คำเรียกขานว่า “นครแห่งศิลปะและดนตรี” หรือบางที ก็เรียก “นครแห่งวอลท์ซ” อันเนื่องมาจากเมืองต่าง ๆ ในออสเตรียเป็นจุดกำเนิดหรือเป็นที่มาของศิลปะแขนง ต่าง ๆ และศิลปินหลาย ๆ คน เราจะพบเห็นรูปปั้น อันอ่อนช้อยงดงาม หรืองานศิลปะอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ในออสเตรีย [3] นักท่องเที่ยว หรือการไปประกอบ อาชีพ หรือไปพำนักอยู่แบบถาวรกับครอบครัว ชาว ไทยไม่น้อยที่เดินทางไปสู่ประเทศออสเตรียหลากหลาย วัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายคนไทย ในออสเตรียแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) กลุ่มแม่บ้าน คือกลุ่มที่สมรสกับชาวออสเตรีย 2) กลุ่มแรงงาน มีสอง ประเภท คือแรงงานไทยที่มาทำงานในออสเตรียและ ชาวไทยที่สมรสและอาศัยอยู่ในออสเตรีย ที่มีใบอนุญาต ให้ทำงานในออสเตรียได้ 3) กลุ่มนักศึกษา และ 4) กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยส่วนมากไปอยู่ออสเตรีย โดยการสมรส ร้อยละ 80 ของหญิงไทยมีการศึกษาน้อย ชาวออสเตรียนที่แต่งงานกับคนไทยโดยเหตุผลหลัก คือความรัก และต้องการคนดูแล และสามารถช่วย งานในบ้านและนอกบ้านได้ คนไทยมีชื่อเสียงมากใน ด้านการดูแลครอบครัวและสามี ชาวออสเตรียนจึงไม่ ถือสาในเรื่องการศึกษาของชาวไทย ปัญหาคนไทยที่ อาศัยในออสเตรียมีมากมายแตกต่างกันไป อย่างเช่น การหย่าร้างกับคู่สมรส อย่างเช่น เมื่อคู่สมรสนอกใจ ไปมีคนอื่นคู่สมรสทำร้ายร่างกายหรือจิตใจปัญหา



เรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรหลังการหย่าร้างผู้ดูแลบุตรปัญหา การจ้างงาน ทำงาน โคนเอาเปรียบปัญหาหนี้สิน จาก การกู้ยืมทั้งในระบบ และนอกระบบปัญหาคนไทย ดิดการพนันมากปัญหาการรับมรดกการถือ โกง การแบ่งสินสมรสหลังหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต ปัญหาการล่อลวงหรือ โดนหลอกให้มาเพื่อที่ทำงาน หรือหลอกให้แต่งงานหรือหาผู้แต่งงานการค้าประเวณี หรือการบริการขายทางเพศปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย การอาศัยในออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องง่าย คนไทยยังนิยม คิดผิด ๆ ว่า อยู่เมืองนอกสบายกว่าอยู่เมืองไทย แต่งงาน กับคนต่างชาติแล้วจะสบายกฎหมายออสเตรเลียก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ สำหรับคนไทยที่มีการสมรส และการอยู่ร่วมกันกับชาวออสเตรเลียจะมีปัญหาด้าน ภาษาเยอรมัน ซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการ สนับสนุนให้เรียนภาษาเท่าใดนักสาเหตุอาจ เนื่อง มาจากการเสียเวลาดูแลสามี และครอบครัว ซึ่งตาม กฎหมาย ประเทศออสเตรเลียจะบังคับให้ชาวต่างชาติ ทั้งหมดต้องเรียนภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารอยู่แล้ว ปัญหาด้านสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสุดขีด ยก ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมของออสเตรเลียส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตเป็นครอบครัวเดี่ยว รักความสงบ และไม่ชอบให้ ญาติพี่น้องทั้งสองฝั่งเข้ามาวุ่นวาย ฉะนั้นเวลาหลังจาก แต่งงาน แม่บ้านจะดูแลครอบครัวเท่านั้น ส่วนปัญหา สำหรับคนไทยที่แต่งงานแล้วบางคนอาจจะออกไปทำ งานนอกบ้านเพื่อหารายได้เสริมเพื่อส่งเงินส่งกลับเมือง ไทยมาจนเจอครอบครัว ญาติพี่น้องทางเมืองไทย สามี ชาวออสเตรเลียก็จะไม่พอใจและเกิดปัญหามีปากเสียง ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจว่า ทำไมภรรยาจะต้องส่งเสีย เลี้ยงดูคนที่ประเทศไทย นอกเหนือจากครอบครัวของ ตัวเอง ปัญหาหย่าร้างจึงมีตามมา [4] ส่วนปัญหาหนัก ทางด้านชาวไทย ซึ่งส่วนมากจะรับประทานอาหาร รสจัดและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปรับประทานอาหาร ทางยุโรป ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าเดิมและเสียเวลา มากขึ้นโดยต้องทำอาหารสองรอบ ส่วนเรื่องการรับประทาน อาหารไทยนอกบ้าน เช่น ร้านอาหารไทย ราคา ก็จะแพง มากกว่าร้านอาหารชาติอื่น, หรือการต้องการซื้ออุปกรณ์

การทำอาหารไทยที่ร้านอาหารของชำ ก็จะมีราคาแพงกว่า ร้านปกติ, ปัญหาด้านการปรับตัวเข้าหากัน, คนไทยส่วนมาก ไม่ค่อยปรับตัวให้เข้ากับสังคมออสเตรเลียเท่าใดนัก อาจเพราะเป็นความสบายจนเคยชินหรือเกียจคร้าน ยกตัวอย่างเช่น การแต่งกาย ปัญหาด้านความคิดที่แตกต่างคนออสเตรเลียจะไม่มีวัฒนธรรมการเลี้ยงดูพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องหรือเรื่องการดูแลฝ่ายหญิงหลังแต่งงาน เพราะสังคมออสเตรเลียเป็นลักษณะที่ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน หญิงชายต้องทำงาน ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน ช่วยกันรับผิดชอบคนละครึ่ง และนี่คือปัญหาหลักของ ชาวไทย เพราะสังคมไทยสอนให้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า และดูแลภรรยา เมื่ออยู่ออสเตรเลียจึงเกิดปัญหาภรรยาชาว ไทยถูกสามีเอาเปรียบเพราะความไม่รู้ภาษาเยอรมัน และ เพราะความเป็นคนจิตใจโอบอ้อมอารี และไม่ยอมมี เรื่องราว โดยเฉพาะกับสามี ซึ่งเป็นเหมือนผู้ชุบชีวิต ใหม่ให้ภรรยาชาวไทยส่วนมากจะถูกรายจากสามีใน เรื่องความหึงหวง ฯลฯ [5] จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่ง เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลียเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 และดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมเพื่อน ไทยในออสเตรเลียตั้งแต่เริ่มตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้สังเกตเห็น ความสำคัญของปัญหาต่างๆ จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย เพื่อให้การบริหารงานสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคม รวมทั้งแก้ปัญหาและหาแนวทางในการดำรงชีวิตของ ชาวไทยในออสเตรเลีย ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน ประเทศออสเตรเลียได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตของคนไทย ในออสเตรเลีย
2. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสถานทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย คณะกรรมการสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย คนไทยในออสเตรเลีย และประชาชนชาวออสเตรเลีย (ที่มีความสัมพันธ์กับคนไทยในออสเตรเลีย)

1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบบเจาะจงจำนวน 57 คน ได้แก่ บุคลากรในสถานทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียจำนวน 2 คน คณะกรรมการสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย จำนวน 5 คนและคนไทยในออสเตรเลีย กลุ่มแม่บ้านจำนวน 10 คน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน จำนวน 10 คน กลุ่มนักศึกษา จำนวน 10 คน กลุ่มนักท่องเที่ยวน จำนวน 10 และประชาชนชาวออสเตรเลียจำนวน 10 คน

2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

2.1 สภาพการดำเนินชีวิตและปัญหาของชาวไทยในออสเตรเลีย

2.1.1 ด้านการศึกษา

2.1.2 ด้านสังคม

2.1.3 ด้านวัฒนธรรม

2.1.4 ด้านเศรษฐกิจ

2.1.5 ด้านการเมือง

2.2 สภาพการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย

2.2.1 ประวัติของสมาคมฯ

2.2.2 บทบาทหน้าที่

2.2.3 คณะกรรมการดำเนินงาน

2.2.4 ปัญหาการดำเนินงาน

2.3 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย

นิยามศัพท์เฉพาะ

สมาคม หมายถึง องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นเป็นองค์กร และมีกร

รับสมาชิกขององค์กร โดยจะมีการดำเนินกิจการใดๆ ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อการสาธารณประโยชน์ มิได้มุ่งหากำไรมาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และจะมีคณะบุคคลจำนวนหนึ่งตามที่กำหนดในข้อบังคับขององค์กรเป็นผู้บริหารงานองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย

สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือเพื่อนคนไทยที่ประสบปัญหาให้ความรู้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตช่วยเหลือเผยแพร่วัฒนธรรมไทยส่งเสริมและสร้างภาพพจน์อันดีงามของหญิงไทยส่งเสริมทางการศึกษาภาษาไทยแก่เด็กที่เกิดในต่างแดนเพื่อสานต่อวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการเรียนภาษาท้องถิ่นเบื้องต้นเพื่อสามารถสื่อสารและนำไปศึกษาต่อในโรงเรียนและสามารถอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของออสเตรเลียอย่างมีคุณภาพและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศออสเตรเลีย และต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือหญิงไทย

แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย หมายถึง ทางปฏิบัติที่ควรทำเพื่อให้การบริหารงานสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลียประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม

คนไทยในออสเตรเลีย หมายถึง ประชาชนชาวไทยที่เดินทางไปพำนักอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ 1) กลุ่มแม่บ้าน คือ กลุ่มที่สมรสกับชาวออสเตรเลีย 2) กลุ่มแรงงาน มีสองประเภท คือ แรงงานไทยที่มาทำงานในออสเตรเลีย และชาวไทยที่สมรสและอาศัยอยู่ในออสเตรเลียที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในออสเตรเลียได้ 3) กลุ่มนักศึกษา และ 4) กลุ่มนักท่องเที่ยว

สถานทูต หมายถึง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย มีหน้าที่ช่วยเหลือและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศออสเตรเลีย

คนออสเตรเลีย หมายถึง ประชาชนชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ทราบถึงสภาพการดำเนินชีวิตของคนไทยในออสเตรเลีย
2. ได้ทราบถึงสภาพการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย
3. ได้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลีย
5. เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปแนะนำและเสนอแนะแก่คนไทยที่จะเดินทางไปออสเตรเลีย

ผลการวิจัยพบว่า

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรเลียได้แก่

1. การวางแผน มีการจัดทำโครงการต่างๆ กำหนดปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการและเชิญชวนให้ชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมฯ ให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไทย เช่น การเรียนการสอนภาษาเยอรมัน
2. การจัดองค์การควรจัดแบ่งงานของสมาคมให้เป็นหน่วยงานย่อยหรือหลาย ๆ ฝ่ายกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย กำหนดงานควบคุมและบังคับบัญชา โดยทำเป็นแผนภูมิองค์การ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และการติดต่อ
3. การบริหารงานบุคคลหรือการจัดคนเข้าทำงาน ควรสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำงานในสมาคมฯ มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกันให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคคลในสมาคมฯ อย่างเหมาะสม ผู้บริหารควรเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่และความสุข ความทุกข์ของผู้ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

4. การอำนวยความสะดวก และอำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมให้กำลังใจและคอยแก้ปัญหาที่มีความชัดเจนในการสั่งการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งและผู้รับคำสั่ง

5. การประสานงาน ควรเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมอื่นๆ เพื่อประสานความร่วมมือด้านต่างๆ หน่วยงานของไทยในออสเตรเลียและยุโรปควรมีการร่วมมือกัน และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นประสานกับคนไทยควรให้ความสำคัญกับสมาคมฯ และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้นเข้าถึงชาวไทยในออสเตรเลียให้มากขึ้น โดยการเยี่ยมบ้าน ที่ทำงาน ร่วมงานสำคัญ เช่น งานศพ งานมงคลสมรส งานประเพณี และเทศกาลต่างๆ เลือกช่องทางในการประสานงานที่เหมาะสม อาจใช้การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้บุคคลไปติดต่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงาน

6. การรายงาน ควรประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาคมฯ ให้ชาวไทยได้เห็นผลงานและประโยชน์ที่เขาจะได้รับ นำเสนอผลการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวออสเตรเลีย

7. งบประมาณควรช่วยกันสนับสนุนงบประมาณ และจัดหาแหล่งงบประมาณให้มากขึ้นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน รับบริจาคจากบุคคลที่ต้องการสนับสนุนสมาคมฯ จัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ และมีการระดมการบริหารงบประมาณที่ถูกต้องมาใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 รัฐบาลไทยและสถานทูตไทย ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนสมาคม เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือชาวไทยในออสเตรียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ชาวไทยในออสเตรียควรให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อชาวไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรียและเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประเทศออสเตรีย

1.3 สมาคมควรเข้าถึงกลุ่มชาวไทยในออสเตรียทุกกลุ่มอาชีพและทุกเมือง เพื่อจะได้รับทราบปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยในออสเตรียและประเทศในแถบยุโรป

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตใจของชาวไทยในออสเตรียและแนวทางฟื้นฟูให้ชาวไทยมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงและเป็นสุข

เอกสารอ้างอิง

- [1] กระทรวงการต่างประเทศ. (2557). “ความสัมพันธ์กับประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://www.mfa.go.th/main/th/world> สืบค้น 8 มีนาคม 2558.
- [2] Rathkolb, Oliver. *The Paradoxical Republic: Austria, 1945–2005*. (Berghahn Books; 2010, 301 pages). Translation of 2005 study of paradoxical aspects of Austria’s political culture and society.
- [3] ละไม ไทยแลนด์. (2010). “เวียนนา นครแห่งศิลปะและดนตรี”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก <http://www.lamaithailand.com> สืบค้น 8 มีนาคม 2557.
- [4] ThaiGoodview. ทวีปยุโรป. (2554). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.thaigoodview.com>

สืบค้น 8 มีนาคม 2557.

- [5] Jelavich, Barbara. (1987). *Modern Austria: empire and republic 1815–1986*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-31625-1.